

โครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคา พร้อมระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา พร้อมระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ้างบริษัท ทีซี รีนิวอะเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 293,570,741.42 บาท มีกำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งบริษัท ทีซี รีนิวอะเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้เข้าดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เริ่มดำเนินการขนย้ายและติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 14 แถว ๆ ละ 20 แผง รวมเป็น 280 แผง ณ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ทั้งนี้ จะใช้เวลาในการดำเนินการติดตั้ง อินเวอร์เตอร์ และตู้ไฟ รวมทั้งการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์เข้ากับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ประมาณ 1 อาทิตย์











การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เอกสารเลขที่ บจ. 1/2564 ม.พ.เสา-TC

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564

ชื่อโครงการ : งานโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา พร้อมระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เรื่อง : ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานก่อสร้าง

เรียน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด

อ้างถึง : สัญญาจ้าง เลขที่ PEA(EMD)-8/2021 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตามที่อ้างถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จ้างบริษัท ทีซี รีนิวอะเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา พร้อมระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 293,570,741.42 บาท มีกำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น

กฟภ. ขอส่งมอบพื้นที่งานดังกล่าวให้ บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาวดี ทัพพ์ทวีชัย)

ผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล
ผู้จัดการโครงการฯ